

Chính sách Bảo vệ Số dư Âm của Admirals SC Ltd

Có hiệu lực từ 21/02/2023

Hệ thống giao dịch của Admirals SC Ltd ("**Công ty**") cung cấp "các biện pháp bảo vệ" để giúp khách hàng không bị số dư âm khi giao dịch trong điều kiện thị trường bình thường, ví dụ như "Mức Stop out".

Ngoài ra, tất cả khách hàng có thể đặt ra các giới hạn cá nhân để quản lý rủi ro từ đó hạn chế tổn thất và tối đa hóa lợi nhuận.

Ví dụ: Lệnh "Cắt lỗ (Stop loss)" của mỗi cá nhân cần cân nhắc đến mức đòn bẩy đang sử dụng cho các vị thế mở liên quan đến số dư tài khoản và quy mô lệnh cá nhân. Nhà giao dịch cần chú ý đến "**Quản lý Rủi ro**" khi giao dịch các sản phẩm có đòn bẩy.

Quản lý rủi ro liên quan đến việc sử dụng các chiến lược để kiểm soát hoặc giảm thiểu rủi ro tài chính. Quản lý rủi ro là một tập hợp các quy tắc yêu cầu tuân thủ nhằm đảm bảo kiểm soát nguồn vốn và đặc biệt giảm thiểu khả năng xảy ra số dư âm. Ví dụ: lệnh cắt lỗ (stop-loss) nhằm giảm thiểu mức lỗ tối đa hoặc tránh mở các vị thế lớn ngay trước khi công bố các chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng hoặc ngay trước khi kết thúc phiên giao dịch của công cụ.

Đôi khi, các biện pháp bảo vệ có thể không đem lại hiệu quả. Điều này có thể là do "lỗ hổng thị trường" (đóng và mở vị thế vào cuối tuần) làm phát sinh số dư âm trong khi giao dịch. Nếu phát sinh số dư âm thông qua hoạt động giao dịch, khách hàng cần phải thông báo cho bộ phận hỗ trợ của Công ty thông qua email trong vòng không quá 2 ngày làm việc sau khi phát sinh số dư âm.

Công ty sẽ ghi có vào tài khoản của khách hàng số dư âm khi khoản nợ phát sinh do hoạt động giao dịch bình thường tuân theo Chính sách này.

Số tiền ghi có được xác định bằng cách gộp các số dư âm trong tài khoản của khách hàng, tuy nhiên, với điều kiện số dư âm đó phát sinh do các hoạt động giao dịch bình thường mà không sử dụng bất kỳ phương thức giao dịch bất hợp pháp nào.

Các phương thức giao dịch bất hợp pháp bao gồm, nhưng không giới hạn, sự xuất hiện của số dư âm trên một vị thế sinh lợi được mở trên một tài khoản khác hợp tác với một khách hàng khác của Công ty, trái với vị thế dẫn đến số dư âm.

Các điều khoản của chính sách này **không** được áp dụng khi số dư âm không liên quan đến hoạt động giao dịch của khách hàng (ví dụ: khi khoản nợ liên quan đến bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí nào của Công ty).